
CLWB MYNYDDA CYMRU – CYFARFOD BLYNYDDOL  2023 

ADRODDIAD - YSGRIFENNYDD CYFFREDINOL 

Cynhaliwyd tri chyfarfod arferol o’r Pwyllgor yn ystod y flwyddyn sef yn mis Ionawr, Mai a  
Medi ac fe gynhaliwyd un cyfarfod brys ym mis Hydref, i gyd drwy gyfrwng Zoom. Mae’r 
drefn o ddefnyddio Zoom i gynnal ein cyfarfodydd yn gweithio’n dda ac mae’n caniatȧu i 
aelodau sy’n byw ym mhob rhan o Gymru ymuno ȃ’r cyfarfodydd yn eitha rhwydd.  
 
Gan mai un o brif gyfrifoldebau’r Pwyllgor yw cadw llygaid ar faterion ariannol y Clwb, ceir 
diweddariad gan y Trysorydd ym mhob cyfarfod. Roedd gan y Clwb swm o £881.41 yn ei 
goffrau  a dderbyniwyd fel rhodd er cof am Gareth Pierce gan ei deulu. Cytunodd y Pwyllgor 
eleni y gellid defnyddio’r arian yma i gefnogi’r Urdd i drefnu cwrs penwythnos o fynydda a 
gweithgareddau awyr agored i bobl ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nglan Llyn ar 22-24 
Medi 2023, math o weithgaredd a fyddai wedi bod yn agos at galon Gareth.  
 
Yn y Cyfarfod Blynyddol y llynedd cafwyd nifer o awgrymiadau gan aelodau sef:  
 
• cynnal y Cyfarfod a Chinio Blynyddol ar noson yn ystod yr wythnos e.e nos Wener heb 
gael taith yn gysylltiedig ȃ’r digwyddiad   
• cynnal y Cyfarfod Blynyddol mewn safle yn y Canolbarth gyda’r gobaith y gellid denu 
aelodau o’r de a’r gogledd iddo  
•gyrru neges i atgoffa  aelodau i gofrestru eu ffonau symudol gyda rhif argyfwng 999 fyddai 
yn  cynorthwyo i gysylltu ȃ’r gwasanaethau brys mewn argyfwng   
 
Fe ystyriwyd y materion hyn gan y Pwyllgor ac fe gytunwyd ar y canlynol : 
 
i. bod y pwyllgor yn ffafrio parhau i gynnal y Cyfarfod a Chinio Blynyddol ar ddydd Sadwrn 
gyda thaith yn ystod y dydd yn gysylltiedig a dylid sicrhau fod y daith yn lleol ac yn addas o 
safbwynt amser 
ii. bod peryg, o gofio bod canran helaeth o aelodau’r Clwb yn byw yng Ngogledd Cymru,  y 
gallai symud y Cyfarfod Blynyddol i leoliad yng Nghanolbarth Cymru olygu na fyddai canran 
sylweddol yn mynychu gan nad oes digon o aelodau yn byw yn y de i wneud fyny am y diffyg 
yma. Fodd bynnag, gellid ystyried gynnal y Cyfarfod Blynyddol yn rhan ddeheuol Gogledd 
Cymru megis ardal Dolgellau a allai fod rhywfaint yn fwy cyfleus i aelodau’r de. 
iii. gofyn i’r Ysgrifennydd Gweithgareddau gynnwys neges am gofrestru ffonau symudol gyda 
rhif argyfwng 999 yn un o’i negeseuon e-bost i’r aelodau.  
 
Ym mis Ionawr fe groesawyd Richard i’w gyfarfod cyntaf fel ein Ysgrifennydd 
Gweithgareddau newydd ac mae wedi bod yn brysur iawn yn ystod y flwyddyn, nid yn unig 
yn trefnu’r  rhaglen ond ar gais y Pwyllgor fe gyflwynodd drefn newydd o raddio teithiau a 
fydd, gobeithir, yn gwneud natur y teithiau yn gliriach yn enwedig i aelodau newydd.   
 
Mae’r Pwyllgor hefyd wedi cytuno i barhau ȃ’i aelodaeth o’r Bartneriaeth Awyr Agored.  
Gyda’u cymorth mae nifer o aelodau’r Clwb wedi penderfynu gwneud y cwrs Arweinydd 
Mynydd (Haf) ac wedi dechrau ar eu hyfforddiant. Roedd y Pwyllgor o’r farn ei bod yn bwysig 
rhoi cefnogaeth i aelodau wella eu sgiliau arwain a fydd yn sicr o fudd i weithgareddau’r 
Clwb.  
 
Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol ym Moduan eleni ac roedd Dwynwen wedi trefnu i 
Catrin Meurig draddodi Darlith Goffa Llew Gwent ar rai o’i hanturiaethau mewn rasys rhedeg 
heriol iawn y bu’n cystadlu ynddynt. Hefyd fe gynhaliwyd Taith Goffa Gareth Pierce  gan y 
Clwb yn ystod wythnos yr Eisteddfod  gyda 26 yn ymuno ȃ thaith ar yr Eifl (yn y niwl!!) ar y 
9fed o Awst dan arweiniad Iolo Roberts.  
 



Cafwyd dwy daith lwyddiannus i’r Alban eto eleni gyda’r daith i ardal Roybridge ym mis Mai 
yn hynod o lwcus i gael wythnos gyfan o dywydd braf. Mae trefniadau teithiau i’r Alban yn 
2024 ar y gweill. 
 
Cynhaliwyd cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor ym mis Hydref er mwyn ystyried canllawiau’r Clwb 
ar gyfer teithiau preswyl mewn perthynas a’r ymweliad ȃ Crianlarich yn Chwefror 2024.  Gan 
mai arhosiad mewn gwesty oedd dan sylw fe gytunwyd byddai ychwanegu £2 y pen y noson 
i gost y daith yn ddigonol er mwyn sicrhau fod arian wrth gefn i warchod y Clwb rhag ofn y 
byddai’r daith yn gwneud colledion.  
 
Os oes diddordeb gennych mae cofnodion cyfarfodydd y  Pwyllgor a rhai’r Cyfarfodydd 
Blynyddol i’w gweld ar wefan y Clwb, gweler y ddolen isod:   
 
http://www.clwbmynyddacymru.com/Dogfennau.htm 
 
 
Bydd angen i’r Cyfarfod Blynyddol gadarnhau aelodaeth y Pwyllgor ar gyfer 2023. Mae 
aelodaeth bresennol y Pwyllgor fel a ganlyn: 
  
Steve Williams  – Cadeirydd  
Elen Huws – Is-gadeirydd  
Dilys Phillips – Trysorydd  
Richard Roberts– Ysgrifennydd Gweithgareddau  
Iolo ap Gwynn  – Ysgrifennydd y Wefan  
Iolo Roberts  – Ysgrifennydd Cyffredinol 
Dewi Hughes 
Raymond Griffiths 
Sioned Ll Jones 
Keith Roberts  
Dwynwen  Pennant   
Gethin Rowlands  
Ariannell Parry  
 
Yn ôl y cyfansoddiad bydd traean aelodau’r Pwyllgor (yr ymddiriedolwyr)yn ymddeol yn 
flynyddol, sef 4 aelod, er bod hawl i unrhyw un ohonynt gael ei ail-benodi.  Y rhai sydd i 
ymddeol yw’r rhai sydd wedi gwasanaethu hiraf, sef 
  
Dilys Phillips 
Dewi Hughes 
Elen Huws 
Dwynwen Pennant 
 
Bydd angen i’r Cyfarfod hefyd gadarnhau swyddogion y Clwb ar gyfer 2024.  Nodir y rhai 
presennol uchod.  
 
Fe adroddir ar y sefyllfa ddiweddaraf ar aelodaeth gyffredinol y Pwyllgor yn y Cyfarfod 
Blynyddol. Mae’n agored i unrhyw aelod wasanaethu ar y Pwyllgor drwy gysylltu ȃ’r 
Ysgrifennydd Cyffredinol cyn y Cyfarfod Blynyddol.  
 
Llawer o ddiolch am eich sylw a mawr obeithio y cewch i gyd gyfle i droedio mynyddoedd 
Cymru a thu hwnt  (ar weithgareddau’r Clwb ar adegau gobeithio) dros y flwyddyn i ddod.  
 
Iolo P Roberts 
Ysgrifennydd Cyffredinol 
Tachwedd 2023 
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